

Số: /TB-SNgV

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**Về việc trả hồ sơ để bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh hồ sơ/dự án**

Cơ quan/ đơn vị nộp hồ sơ/dự án: Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh.

Mã số biên nhận: 000.00.33.H48-200814-0001

Mã hồ sơ: 1597375404874

Ngày tiếp nhận: 14/08/2020

Người nộp hồ sơ: Đoàn Nhật Hiền - Điện thoại liên hệ: 0338989122

Nội dung yêu cầu: Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt các chương trình, dự án PCPNN cho Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh: Dự án Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam và người nghèo do Tổ chức Madison Quakers, Inc (MQI) tài trợ.

Qua nghiên cứu hồ sơ, Sở Ngoại vụ xét thấy:

- Theo Giấy cam kết viện trợ nhân đạo của Tổ chức MQI và nội dung dự án, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh sẽ chủ trì, phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ tỉnh và Hội Nông dân tỉnh thực hiện các nội dung của dự án. Vì vậy, để đảm bảo hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt dự án và tổ chức thực hiện của cơ quan được giao chủ khoản viện trợ và (các) cơ quan phối hợp thực hiện, Sở Ngoại vụ đề nghị Hội bổ sung ý kiến bằng văn bản của Hội Chữ Thập đỏ tỉnh và Hội Nông dân tỉnh về việc tiếp nhận nguồn viện trợ của tổ chức MQI do Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh làm đầu mối, trực tiếp tiếp nhận, chủ trì tổ chức thực hiện và về khả năng đảm bảo tài chính để thực hiện các yêu cầu/ cam kết theo đề nghị của nhà tài trợ (như kinh phí bảo dưỡng, duy trì thiết bị, công trình, kinh phí xây dựng công trình phụ cho nhà tình thương,...) nêu trong Giấy cam kết viện trợ nhân đạo của Tổ chức MQI.

- Căn cứ Tờ trình và hồ sơ xin phê duyệt dự án, Hội chưa nêu rõ nguồn kinh phí đối ứng tại mục “Kinh phí thực hiện dự án” trong hồ sơ, do đó, đề nghị Hội nêu rõ nguồn kinh phí đối ứng đã được UBND tỉnh phân khai kinh phí trong Quyết định giao dự toán năm 2020 để Sở Ngoại vụ có cơ sở thẩm định, hoặc lấy ý kiến cơ quan liên quan về kinh phí đối ứng để trình cấp có thẩm quyền.

- Về thời gian thực hiện dự án, theo quy định, các khoản viện trợ PCPNN chỉ được tiếp nhận, thực hiện, sử dụng khi đã được cấp có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt. Tuy nhiên, theo Tờ trình và hồ sơ, thời gian thực hiện dự án từ tháng 8/2020 là chưa phù hợp, cụ thể: nếu hồ sơ đảm bảo quy định và UBND tỉnh có quyết định phê duyệt dự án thì thời hạn trả kết quả là ngày 07/9/2020. Về mốc thời gian thực tế, Sở Ngoại vụ không thể tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh

dự thảo Quyết định phê duyệt dự án trong tháng 9/2020 trong khi đó dự án có thời gian thực hiện từ tháng 8/2020 theo hồ sơ được lập. Để phù hợp về lộ trình thời gian thực hiện, Hội nên điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Kính mời Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công/Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để nhận lại hồ sơ và bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh đề trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định (*kèm theo toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công/Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả*)./.

***Nơi nhận:***

- Hội NNCCĐDC/Dioxin tỉnh;
- Trung tâm PVHCC/Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả;
- SNGV: các PGĐ;
- Lưu: VT, HTQT.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Thanh Hiền**